

Số: /BC-UBND

TP. Hà Tĩnh, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-HĐND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc chuẩn bị kỳ họp thứ VI HĐND thành phố khóa XXI và Báo cáo số 177/BC-HĐND ngày 04/7/2022 của HĐND thành phố về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ VI HĐND thành phố khóa XXI. Ủy ban nhân dân thành phố trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đô thị.

1. Đề nghị UBND thành phố đầu tư mở đường ngõ phía sau Nhà văn hóa Tổ dân phố 4 (Ngõ 4, đường Nguyễn Công Trứ ra đường Nguyễn Chí Thanh). (*Cử tri phường Tân Giang*).

Trả lời: Ngõ 4 đường Nguyễn Công Trứ điểm đầu đường Nguyễn Công Trứ, điểm cuối giao với đường Nguyễn Tấn Thành. Để mở thông tuyến đường ngõ 4, Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Chí Thanh cần thu hồi đất của Ban Chỉ huy quân sự thành phố (đất quốc phòng an ninh) hiện đang bố trí trụ sở làm việc cho một số cơ quan, đơn vị của thành phố và đồng thời cần giải phóng mặt bằng hộ ông Nguyễn Tiên Đoàn cuối tuyến. Trong điều kiện ngân sách thành phố còn khó khăn, đang phải tập trung cho các dự án trọng điểm, chiến lược thì việc mở thông tuyến đường ngõ 4, đường Nguyễn Công Trứ chưa thực hiện được trong giai đoạn hiện nay.

2. Tuyến đường Nguyễn Phan Chánh (đoạn từ phường Tân Giang đến công ADB) đã được đầu tư xây dựng từ lâu, hiện đã hư hỏng, xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại của Nhân dân. Đây là tuyến đường có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông lớn. Đề nghị Thành phố quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường trên trong thời gian tới (*Cử tri phường Thạch Quý*).

Trả lời: Tuyến đường Nguyễn Phan Chánh (đoạn từ phường Tân Giang đến công ADB) đã được UBND thành phố phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 07/6/2022; hiện đang tổ chức đấu thầu để triển khai thi công hoàn thành trong năm 2022.

3. Ngõ 38, đường Trung Tiết, Tổ dân phố Trung Đình đã được quy hoạch đường rộng 12m (hiện nay tuyến ngõ có chiều rộng 3,5m) có chiều dài gần 100m đầu nối từ đường Trung Tiết ra Khu dân cư mới Đồng Trọt. Đề nghị Thành phố

sớm cho chủ trương làm mới đoạn đường này, để thuận lợi cho giao thông đi lại của Nhân dân (*Cử tri phường Thạch Quý*).

Trả lời: Ngõ 38, đường Trung Tiết đoạn từ đường Trung Tiết đến nhà thờ họ Trần dài khoảng 100m, bề rộng nền đường 3,5m, đây là tuyến đường nối từ khu dân cư Đồng Trọt ra đường Trung Tiết, tuy nhiên hiện trạng đất 2 bên đường đã cấp đất ở lâu dài cho các hộ dân, để mở rộng tuyến đường theo quy hoạch chi phí GPMB rất lớn, trong điều kiện ngân sách thành phố còn khó khăn, đang phải tập trung cho các dự án trọng điểm, chiến lược thì việc mở rộng ngõ 38 trong giai đoạn hiện nay chưa thực hiện được; tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố sẽ giao các phòng, ban và địa phương nghiên cứu, đề xuất triển khai khi đảm bảo nguồn lực thực hiện.

4. Hiện nay nhiều công trình đang triển khai trên địa bàn phường Hà Huy Tập, nhưng tiến độ quá chậm như: Hạ tầng dân cư 4, 7; đường Lê Duẩn; Ngõ 41 đường Hàm Nghi; Đường Phú Hào, (hạ tầng dân cư 7 đã ngừng thi công, nhà thầu đổ đất ngang qua đường) gây không ít khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của Nhân dân. Đề nghị UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ để thuận tiện cho việc sinh hoạt của nhân dân (*Cử tri phường Hà Huy Tập*).

Trả lời:

(1). Hạ tầng khu dân cư Tổ dân phố 4 và Tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập: Dự án triển khai năm 2021, tuy nhiên do vướng đền bù GPMB nên đến nay đã hoàn thành 95% khối lượng công việc; UBND thành phố đã tập trung triển khai công tác đền bù GPMB, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý III/2022.

(2). Đường Lê Duẩn: Đoạn từ đường Nguyễn Xí đến quốc lộ 1A khối lượng thi công hoàn thành ước đạt 60%; đoạn phía nam TTTM Vincom đến đường Nguyễn Xí (giai đoạn 1) khối lượng thi công hoàn thành ước đạt 30%. Quá trình triển khai do vướng đền bù GPMB nên phải điều chỉnh dự án và được UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2022. Hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo các phòng, ban và địa phương liên quan tập trung tuyên truyền vận động, giải thích chế độ chính sách đến các hộ dân để hoàn thành công tác GPMB, bàn giao cho đơn vị thi công triển khai thực hiện.

(3). Đường giao thông ngõ 41, đường Hàm Nghi: Dự án triển khai năm 2021, đến nay đã hoàn thành được 50% khối lượng công việc bao gồm nền, hệ thống thoát nước, vỉa hè, bó vỉa đan rãnh tại những vị trí có mặt bằng. Hiện nay, đoạn 100m cuối tuyến chưa đền bù giải phóng mặt bằng, UBND thành phố đang giao các phòng chuyên môn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn để sớm triển khai hoàn thành trong quý III/2022.

(4). Đường Phú Hào: Dự án triển khai năm 2021, đến nay đã hoàn thành được 70% khối lượng công việc. Hiện nay, công tác GPMB còn vướng mắc giữa bản đồ số và thực địa; Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đang thống nhất với UBND phường để xác định đúng ranh giới thực tế để niêm yết giá, thực hiện đền bù, GPMB để triển khai thi công hoàn thành trong quý III/2022.

(5). Dự án Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập: Khối lượng đến nay ước đạt khoảng 70%. Dự án đã thi công hoàn thành công trình theo thiết kế tại những vị trí đã có mặt bằng. Hiện nay đơn vị thi công đang tạm dừng thi

công vì vướng mắc GPMB; UBND thành phố đã có văn bản chủ trương điều chỉnh quy hoạch và chỉ đạo các phòng ban, địa phương tập trung cao cho công tác đền bù GPMB, bàn giao mặt thi công, đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

5. Đường Chính Hữu có chiều dài khoảng 220m được quy hoạch đã 31 năm. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị tại các hội nghị và các cuộc TXCT các cấp, Tuy nhiên đến nay vẫn không triển khai làm gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 19 hộ dân. Đề nghị UBND thành phố cho biết tuyến đường này thời gian nào được triển khai thi công? Nếu không thi công nữa thì đề nghị có văn bản thông báo để Nhân dân được biết (*Cử tri phường Nguyễn Du*).

Trả lời: Việc đầu tư xây dựng các tuyến đường, ngõ phố văn minh sạch đẹp, đảm bảo quy chuẩn là một tiêu chí luôn được Thành phố quan tâm, chú trọng. Tuyến đường quy hoạch (lối 2 phía nam đường Nguyễn Du) rộng 12,5m được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch năm 1992. Hiện nay đoạn cắt qua khu dân cư hiện trạng, chiều dài khoảng 204m, có 17 hộ nằm trong hành lang đường (là phần đất thổ cư trước đây) nhưng đến nay chưa thực hiện được. Nguyên nhân do chi phí đầu tư (chi phí đền bù, GPMB) rất lớn, một số hộ thuộc diện phải tái định cư. UBND thành phố giao UBND phường Nguyễn Du soát xét các chi phí liên quan, phương án cụ thể báo cáo UBND thành phố xem xét việc đầu tư phù hợp với điều kiện ngân sách của UBND thành phố.

6. Hiện nay, sau khi sáp nhập tổ dân phố, một số nhà văn hóa dôi dư. Đề nghị UBND thành phố cho phép chuyển đổi để Nhân dân sử dụng làm sân tập luyện thể dục thể thao (*Cử tri phường Bắc Hà*).

Trả lời: UBND đã giao UBND các phường, xã rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với các nhà văn hóa, các cơ sở nhà đất khác dôi dư sau khi sát nhập để có phương án sử dụng hợp lý, tránh lãng phí.

7. Trụ sở hành chính UBND phường đã được Thành phố cho chủ trương đầu tư xây dựng đã lâu. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay chưa khởi công công trình. Đề nghị Thành phố quan tâm, đẩy nhanh tiến độ đảm bảo lộ trình dự án. (*Cử tri phường Văn Yên*)

Trả lời: Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở hành chính UBND phường Văn Yên đã được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí nguồn vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư; đây là dự án có quy mô lớn, chuyển ra vị trí mới nên liên quan đến các sở, ngành cấp tỉnh về hồ sơ thủ tục xây dựng, đất đai, môi trường,... UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, các phòng, ban khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để sớm khởi công xây dựng.

8. Đề nghị Thành phố quan tâm mở tuyến đường đầu nối giữa đường Lê Duy Năng vào khu dân cư Tô liên gia 7, TDP Tân Yên, nhằm đảm bảo thuận lợi sinh hoạt cho Nhân dân, vì khu vực này chỉ có 1 lối vào. (*Cử tri phường Văn Yên*).

Trả lời: Nhằm đảm bảo thuận lợi sinh hoạt cho Nhân dân tại tổ liên gia 7, khối phố Tân Yên, UBND thành phố giao UBND phường Văn Yên chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn liên quan rà soát các quy hoạch liên quan, xem

xét sự cần thiết, đánh giá hiệu quả đầu tư.... Trường hợp khả thi, UBND phường đề xuất danh mục đầu tư công báo cáo UBND thành phố xem xét trình HĐND thành phố.

9. Xã Đồng Môn hiện nay học sinh THCS đối với 5 thôn phía Đông Nam học tại Trường THCS Hưng Đồng, 4 thôn phía Bắc học tại Trường THCS Quang Trung. Đề nghị UBND thành phố có kế hoạch, đầu tư kinh phí xây dựng trường THCS Đồng Môn để tạo điều kiện thuận lợi cho con em đi học. *(Cử tri xã Đồng Môn).*

Trả lời: Việc đầu tư xây dựng trường THCS Đồng Môn trong giai đoạn hiện nay là chưa phù hợp do:

- Quy mô học sinh tại xã Đồng Môn của lớp 5 thường giao động từ 117 em đến 125 em trong các năm, nếu thành lập trường THCS Đồng Môn thì quy mô trường lớp sẽ giao động trong khoảng 8 đến 12 lớp, quy mô trường nhỏ; Quy hoạch, sắp xếp hệ thống trường học trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đã được xác định theo lộ trình của Đề án sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo (ban hành theo Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố). Theo lộ trình của Đề án, đến năm 2025, thành phố giữ quy mô 09 trường THCS như hiện tại, không phát sinh trường THCS công lập mới.

- Hiện tại trường THCS Hưng Đồng và trường THCS Quang Trung đã được Nhà nước đầu tư CSVC đầy đủ, từ phòng học đến sân chơi bãi tập, nhà đa năng. Nếu thành lập trường THCS Đồng Môn thì quy mô 2 trường này bị phá vỡ quy mô trường lớp, lúc đó trường THCS Hưng Đồng xuống còn dưới 8 lớp (Hiện tại 12 lớp), trường THCS Quang Trung xuống còn dưới 10 lớp (Hiện tại 15 lớp).

- Khoảng cách học sinh đi học từ nhà tới trường ở 5 thôn phía Đông Nam học tại Trường THCS Hưng Đồng, 4 thôn phía Bắc học tại Trường THCS Quang Trung đều thuận lợi (xa nhất khoảng 3km).

10. Đề nghị UBND thành phố quan tâm sớm có kế hoạch xây dựng công trình sân thể thao trung tâm và trạm y tế xã để tạo điều kiện phục vụ Nhân dân thuận tiện trong sinh hoạt và khám chữa bệnh. *(Cử tri xã Đồng Môn)*

Trả lời: Hiện nay, UBND thành phố đang rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2023 – 2025; tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố sẽ giao các phòng chuyên môn kiểm tra, đề xuất kế hoạch đầu tư theo thứ tự ưu tiên về nguồn lực.

11. Hiện nay đã 6 tháng đầu năm 2022, nhưng các dự án trên địa bàn xã Thạch Bình theo kế hoạch mà nghị quyết HĐND thành phố đã đề ra chưa thấy dự án nào triển khai. Đề nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. *(Cử tri xã Thạch Bình).*

Trả lời: Triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban và địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ hồ sơ các dự án để khởi công xây dựng các công trình; tuy nhiên do một số dự án phải có ý kiến thẩm định của các sở, ngành cấp tỉnh và do ảnh hưởng của giá cả nguyên, nhiên vật liệu 6 tháng đầu năm tăng cao phải cập nhật điều chỉnh dự toán nên chưa triển khai

được theo kế hoạch; tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, sớm hoàn thành hồ sơ, thủ tục để triển khai các dự án.

12. Hiện nay, Nhà văn hoá Tô dân phố 1 phường Tân Giang có diện tích không đảm bảo (hơn 300m²), Hội trường nhà văn hóa có khoảng 70 chỗ ngồi. Sau khi sáp nhập một phần Tô dân phố 2 thì số dân hiện tại là hơn 250 hộ, do đó không đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Đề nghị UBND thành phố đề xuất với tỉnh cho chủ trương quy hoạch xây dựng mới Nhà văn hoá Tô dân phố 1 tại khu vực đất của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (cũ) nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân? (*Cử tri phường Tân Giang*).

Trả lời: Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân khối phố 1,2 sau sáp nhập việc mở rộng khuôn viên nhà văn hóa là cần thiết, hiện trạng nhà văn hóa khối phố 1 có diện tích khoảng 300m², để mở rộng cần lấy một phần diện tích đất của Trung tâm Giáo dục thường xuyên cũ nay không sử dụng. Tuy nhiên, nội dung này thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. UBND thành phố sẽ giao các phòng chuyên môn khảo sát thực địa, lập phương án để đề xuất UBND tỉnh và các sở ngành liên quan xem xét.

13. Tại khu xen dầm vùng quy hoạch hạ tầng Cửa Làng sau khi thi công xong gây ách tắc dòng chảy khu vực Tô dân phố 89 và một phần của phường Thạch Quý. Đề nghị UBND thành phố quan tâm, có kế hoạch thi công 2 tuyến mương chảy ra sông Cụt: Tuyến 1 là tại ngõ 9; Tuyến 2 là ngõ 7, đường Nguyễn Phan Chánh? (*Cử tri phường Tân Giang*)

Trả lời: Ngày 19/11/2021 UBND thành phố đã có Văn bản số 3044/UBND-TCKH về việc chủ trương đầu tư xây dựng công trình Chinh trang đường Nguyễn Phan Chánh đoạn từ Cầu Vòng đến Ngõ 9 Nguyễn Phan Chánh và công trình đầu nối, phường Tân Giang. Theo đó, để chinh trang tuyến đường Nguyễn Phan Chánh đồng thời đảm bảo việc tiêu thoát nước, giảm ngập úng cho Nhân dân khối phố 8, 9 UBND thành phố đã giao UBND phường Tân Giang làm chủ đầu tư dự án chinh trang đường Nguyễn Phan Chánh, trong dự án đã có đoạn mương tại Ngõ 7, đường Nguyễn Phan Chánh. Hiện nay, dự án đang triển khai lựa chọn đơn vị thi công, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2022. Đối với đoạn mương tại ngõ 9, đường Nguyễn Phan Chánh đề nghị UBND phường Tân Giang tổ chức họp, lấy ý kiến nhân dân để triển khai thi công theo cơ chế hỗ trợ tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố.

14. Đường Nam Ngạn đoạn thuộc Tô liên gia 1, Tô dân phố 10 từ số nhà 02 đến số nhà 16 đã thi công nhưng không theo đúng quy hoạch, đề nghị UBND thành phố kiểm tra, xử lý (*Cử tri phường Tân Giang*).

Trả lời: Tuyến đường Nam Ngạn đoạn từ cầu Vòng đến sân bóng Hào Quang đã thi công, tuy nhiên đến nay chưa hoàn thành do vướng GPMB 03 hộ dân. UBND thành phố giao Ban bồi thường, giải phóng hỗ trợ tái định cư thành phố Hà Tĩnh phối hợp với UBND phường Tân Giang và các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, đề xuất phương án GPMB, đánh giá hiệu quả đầu tư. Trường hợp khả thi,

UBND thành phố sẽ cân đối nguồn vốn, triển khai thi công theo quy hoạch đã duyệt.

15. Đường bên cạnh Trường THCS Lê Bình đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Trung Thiên đã được đặt tên đường theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND tỉnh ngày 16/12/2021 nhưng đến nay vẫn chưa được gắn biển tên đường, các hộ dân chưa được gắn số nhà trên tuyến đường này. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan triển khai thực hiện? (*Cử tri phường Tân Giang*).

Trả lời: Ngày 16 tháng 12 năm 2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về việc đặt tên, sửa đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh. Theo đó tuyến đường ngõ 24, đường Nguyễn Công Trứ (Đường bên cạnh Trường THCS Lê Bình đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Trung Thiên) được đặt tên là đường Phan Khắc Hòa. Hiện nay, UBND thành phố đang giao Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị triển khai lắp đặt biển mới, sửa chữa khắc phục các biển cũ đã hư hỏng theo kế hoạch hàng năm. UBND thành phố giao UBND phường Tân Giang, Thạch Quý triển khai lập hồ sơ biển ngõ, gác và biển số nhà trình phòng chuyên môn thẩm định để tổ chức lắp đặt kịp thời cho các hộ dân.

16. Đề nghị UBND thành phố xem xét, cho quy hoạch xây dựng Nhà văn hóa Thôn Bình (xã Thạch Hưng); Nhà văn hóa Tổ dân phố Tiên Phong (phường Thạch Quý) sang địa điểm quy hoạch mới nhằm đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho Nhân dân, vì hiện nay diện tích quá nhỏ, cơ sở vật chất nhà văn hóa xuống cấp. (*Cử tri xã Thạch Hưng, phường Thạch Quý*).

Trả lời: Giao UBND xã Thạch Hưng, phường Thạch Quý căn cứ quy hoạch phân khu xây dựng xã Thạch Hưng, phường Thạch Quý đã được duyệt lập hồ sơ giới thiệu vị trí, bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, trình phòng chuyên môn thẩm định, tham mưu UBND thành phố quyết định.

17. Đường Mai Thúc Loan qua Thôn Thúy Hội đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông, hai bên đường không có mương thoát nước ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Đề nghị UBND thành phố kiểm tra và giải quyết (*Cử tri xã Thạch Hưng*).

Trả lời: Tuyến đường Mai Thúc Loan từ Cầu Mương đến Cầu Thạch Đồng là tuyến đường kết nối các phường, xã phía Đông với trung tâm thành phố Hà Tĩnh. Thời gian qua, để đảm bảo đi lại cho Nhân dân, UBND thành phố đã đầu tư đoạn đường từ cầu Mương đến đường Nguyễn Du kéo dài và đoạn từ đường Dương Chấp Trung đến cầu Thạch Đồng (qua xã Đồng Môn), còn đoạn từ đường Nguyễn Du kéo dài đến đường Dương Chấp Trung đã được đầu tư từ lâu, hiện có 1 số vị trí đã xuất hiện ổ gà, mặt đường xuống cấp ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của Nhân dân, trước mắt UBND thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn khảo sát, đưa vào kế hoạch duy tu, bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân. Về lâu dài, UBND thành phố sẽ xem xét cân đối nguồn vốn và triển khai đầu tư theo thứ tự ưu tiên.

18. Hạ tầng Nam Nguyễn Du (đoạn xã Thạch Hưng) hiện tại UBND thành phố đang triển khai thi công hoàn thiện các mạng mục, tuy nhiên một số đoạn

không có mương tiêu thoát ảnh hưởng đến tiêu thoát nước khu dân cư phía bắc thôn Hòa trong mùa mưa lũ. Đề nghị UBND thành phố kiểm tra và cho bổ sung xây dựng mương tiêu thoát tại khu vực nói trên (*Cử tri xã Thạch Hưng*).

Trả lời: Quá trình thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Du vướng mắc 06 hộ không thống nhất phương án đền bù GPMB, đồng thời trong quá trình thực hiện do gặp khó khăn về nguồn vốn nên đến nay dự án chưa hoàn thành. Hiện nay, UBND thành phố đã được UBND tỉnh thống nhất, bố trí nguồn vốn và hoàn thành công tác GPMB. UBND thành phố đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố tổ chức thi công hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đảm bảo nhu cầu đi lại, sinh hoạt của các hộ dân tại khu dân cư Nam đường Nguyễn Du (đã hoàn thành thảm nhựa mặt đường, đang thi công mương thoát nước tại vị trí vướng GPMB lâu nay).

19. Đề nghị UBND thành phố cho chủ trương chỉnh trang, nâng cấp tại ngã ba đường Nguyễn Hoàn Từ nhất là làm mương, vỉa hè, điện chiếu sáng nhằm góp phần vào chỉnh trang đô thị của thành phố (*Cử tri phường Hà Huy Tập*).

Trả lời: UBND thành phố đang cân đối nguồn lực đề xuất đầu tư công hệ thống thoát nước hoàn chỉnh kết hợp với việc huy động nguồn lực Nhân dân để lát vỉa hè, bó vỉa theo cơ chế hỗ trợ của thành phố.

20. Tổ dân phố 3 phường Hà Huy Tập được sát nhập từ 3 khối phố nên mật độ dân cư sinh hoạt tại Nhà văn hóa rất đông. Tổ dân phố đã có kiến nghị thành phố cho mở rộng khuôn viên về phía đông nhưng đến nay thành phố chưa có chủ trương. Đề nghị UBND thành phố quan tâm? (*Cử tri phường Hà Huy Tập*).

Trả lời: UBND thành phố giao UBND phường Hà Huy Tập căn cứ quy hoạch phân khu xây dựng xã phường Hà Huy Tập đã được duyệt, lập hồ sơ trình giới thiệu vị trí, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, trình phòng chuyên môn thẩm định, tham mưu cho UBND thành phố quyết định.

21. Quá trình xây dựng Tổ dân phố mẫu, xây dựng phường chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu, phường Trần Phú đã triển khai nhiều hạng mục như hệ thống mương thoát nước, rải thảm nhựa các tuyến đường, nhưng tình trạng xe quá tải vận chuyển vật liệu xây dựng, hàng hóa đi vào các tuyến đường có tên làm sụt lún, hư hỏng. Đề nghị UBND thành phố có giải pháp, đề xuất cấm biển trọng tải và tăng cường kiểm tra, xử lý. (*Cử tri phường Trần Phú*).

Trả lời: Hiện nay, các cửa ngõ vào thành phố, các tuyến đường chính đã cấm biển cấm xe quá tải trọng vào và lưu thông trên các tuyến đường. UBND thành phố đã yêu cầu Công an Thành phố chủ trì, phối hợp các phường, xã ra quân thường xuyên, phát hiện, xử lý nghiêm đối với các chủ phương tiện vi phạm như cử tri đã nêu trên. Đồng thời, xem xét ý kiến cử tri, UBND thành phố sẽ tiếp tục giao các đơn vị chuyên môn tiến hành khảo sát, bổ sung biển cấm các phương tiện có tải trọng lớn trên một số tuyến đường trục chính trong khu dân cư; bổ sung các hệ thống biển báo còn thiếu, sửa chữa, thay thế các biển báo cong vênh, mờ, không còn phù hợp.

22. Ngã ba đường Hàm Nghi và đường Lê Hữu Tào không có điện chiếu sáng. Đề nghị UBND thành phố cho bố trí hệ thống điện chiếu sáng khu vực này để đảm bảo mỹ quan đô thị và hạn chế tai nạn giao thông. (*Cử tri phường Thạch Linh*).

Trả lời: UBND thành phố giao phòng chuyên môn và các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án. UBND thành phố sẽ xem xét cân đối nguồn vốn, đầu tư theo thứ tự ưu tiên.

23. Đề nghị thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cho ba tuyến đường Hà Tông Chính, đường Lê Thiệu Huy và đường Chính Hữu. Hiện nay hệ thống điện chiếu sáng trên những tuyến đường này chủ yếu do các hộ dân tự đóng góp lắp đặt và phải chi trả tiền điện hàng tháng (*Cử tri phường Nguyễn Du*).

Trả lời: Ngày 15 tháng 6 năm 2022, UBND thành phố có Văn bản số 1321/TCKH về việc chủ trương đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến đường Hà Tông Chính đoạn từ đường Trần Phú đến đường Xuân Diệu để phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân.

Việc đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cho ba tuyến đường Hà Tông Chính, đường Lê Thiệu Huy và đường Chính Hữu là cần thiết, UBND thành phố sẽ đưa vào kế hoạch trung hạn, cân đối nguồn vốn và đầu tư theo thứ tự ưu tiên các công trình.

24. Hiện nay, Tổ dân phố 2 phường Nguyễn Du đang hoàn thiện các tiêu chí xây dựng tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu nhưng chưa có sân thể thao. Vậy đề nghị UBND thành phố cho chủ trương lập quy hoạch tạo điều kiện cho Nhân dân có sân thể thao rèn luyện sức khỏe và góp phần hoàn thành các tiêu chí tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu. (*Cử tri phường Nguyễn Du*).

Trả lời: UBND thành phố giao UBND phường Nguyễn Du rà soát quy hoạch và quỹ đất, lập hồ sơ giới thiệu vị trí trình các phòng chuyên môn thẩm định, tham mưu UBND thành phố quyết định.

25. Đề nghị UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến Mương thoát nước, lát vỉa hè đường Trung, Hạ (*gọi là Mai Lão Bạng*) và cấm biếm quá tải, vì lưu lượng xe quá tải nhiều làm ảnh hưởng tới chất lượng đường và cảnh quan môi trường đô thị. (*Cử tri xã Thạch Hạ*).

Trả lời: Tuyến đường Mai Lão Bạng đã được UBND thành phố cho đầu tư mở rộng và làm mới với quy mô đường rộng 18m bởi Dự án Đường vào trung tâm các xã Thạch Trung – Thạch Hạ, đoạn qua địa bàn xã Thạch Hạ đã hoàn thành phần mặt đường từ năm 2020. Ngày 20/5/2022 UBND thành phố đã có Văn bản số 1082/UBND-TCKH về việc đầu tư xây dựng công trình Hệ thống mương thoát nước tuyến đường Mai Lão Bạng, đoạn qua địa bàn xã Thạch Hạ giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 7,5 tỷ đồng. Đồng thời, nhằm bảo vệ chất lượng công trình đã thi công, UBND thành phố giao cho phòng chuyên môn tổng hợp, đề xuất lắp biển tải trọng để hạn chế xe quá tải lưu thông trên đường.

26. Đề nghị UBND thành phố cho giải pháp tháo gỡ Quy hoạch treo như; đường Ngô Quyền, đường Quang Trung, đường Mai Lão Bạng kéo dài trên địa bàn xã Thạch Hạ nhằm đảm bảo quyền lợi cho công dân xây dựng nhà ở đảm bảo cảnh quan đô thị. (*Cử tri xã Thạch Hạ*).

Trả lời: UBND tỉnh đã có Văn bản số 8734/UBND-XD ngày 25/12/2020 về việc lập Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực phía Nam cầu Hộ Độ, thành phố Hà

Tỉnh và Quyết định số 3672/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình, lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực phía Nam cầu Hộ Độ, hiện đơn vị tư vấn đang tổ chức khảo sát và lập phương án quy hoạch. Quá trình lập quy hoạch UBND thành phố sẽ cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch phù hợp với quỹ đất của địa phương nhằm đảm bảo các quyền lợi cho Nhân dân trên địa bàn.

27. Đường Nguyễn Huy Tự có một số hố ga đã xuống cấp, nước ngập, dễ gây tai nạn giao thông. Đề nghị thành phố kiểm tra và khắc phục trước mùa mưa bão. (*Cử tri phường Bắc Hà*).

Trả lời: Việc quản lý, vận hành mương thoát nước đường Nguyễn Huy Tự, UBND thành phố đã giao Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị quản lý, vận hành. Định kỳ hàng tháng, đơn vị đã kiểm tra và đề xuất thay thế các tấm đan, lưới chắn rác. Đầu năm 2022, tuyến đường này đã được chỉnh trang, bổ sung 19 hố thu nước để đảm bảo thoát nước mặt đường. Qua kiểm tra có 2 hố ga đã xuống cấp, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an toàn cho người dân đi lại trên tuyến. UBND thành phố đã chỉ đạo đơn vị quản lý vận hành khắc phục, hoàn thành trước tháng 8/2022.

28. Hiện nay Nhà văn hóa Tổ dân phố 9 phường Bắc Hà đã xuống cấp, không đảm bảo diện tích sinh hoạt và đường vào chật hẹp đi lại khó khăn. Đề nghị UBND thành phố xem xét quy hoạch Nhà văn hóa Tổ dân phố 9 sang vị trí mới để tổ dân phố xây dựng hoàn thành Nhà văn hóa mẫu và thuận tiện cho Nhân dân sinh hoạt (ưu tiên mảnh đất trống tại Khu tập thể bảo tàng thư viện cũ) (*Cử tri phường Bắc Hà*).

Trả lời: UBND thành phố giao UBND phường Bắc Hà căn cứ quỹ đất, quy hoạch chung của thành phố lập hồ sơ giới thiệu vị trí, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất trình các phòng chuyên môn xem xét, thẩm định, tham mưu UBND thành phố quyết định.

29. Đề nghị UBND thành phố xem xét quy hoạch bãi đậu xe phục vụ người dân (*Cử tri phường Bắc Hà*).

Trả lời: Trong những năm gần đây, nhu cầu mua sắm xe cá nhân tăng cao, dẫn đến việc đậu đỗ xe của người dân gặp nhiều khó khăn, đậu đỗ không đúng nơi quy định, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. UBND thành phố đã rất quan tâm vấn đề bố trí các vị trí đậu đỗ xe như quy hoạch các vị trí đất trống thành các tiểu công viên kết hợp bãi đậu xe, kẻ vạch đậu đỗ xe tại các tuyến đường lớn... tuy nhiên, do hiện trạng các phường trung tâm quỹ đất hạn chế nên việc quy hoạch, bố trí vị trí đậu, đỗ xe còn gặp nhiều khó khăn. Thời gian tới, UBND thành phố giao phòng chuyên môn tiếp tục rà soát các quỹ đất, tham mưu UBND thành phố phương án chỉnh trang đô thị, kết hợp làm bãi đậu xe phục vụ Nhân dân.

30. Hiện nay trên tuyến đường Nguyễn Công Trứ có một số ngõ không phù hợp (như Ngõ 19, Ngõ 19A đường Nguyễn Công Trứ). Đề nghị UBND thành phố kiểm tra và điều chỉnh phù hợp (*Cử tri phường Bắc Hà*).

Trả lời: UBND thành phố giao UBND phường Bắc Hà rà soát hệ thống biển chỉ dẫn trên tuyến đường Nguyễn Công Trứ đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến

đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, lập hồ sơ đề xuất phương án điều chỉnh các biển chỉ dẫn chưa phù hợp trình phòng chuyên môn thẩm định, tham mưu UBND thành phố quyết định.

31. Đề nghị UBND thành phố kiểm tra, cho chủ trương hạ vỉa hè đoạn đường Ngõ 2 đường Xuân Diệu và thay thế hàng rào xung quanh hồ Nhà hát bằng vật liệu sắt, thép nhằm tạo cảnh quan môi trường, tạo điều kiện Nhân dân được hưởng lợi mặt nước của hồ và ngõ phố được mở rộng. (*Cử tri phường Bắc Hà*).

Trả lời: UBND phường Bắc Hà đã có Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 23/6/2022 gửi UBND thành phố và các phòng chuyên môn xem xét chỉnh trang tạo điểm nhấn, đồng bộ khu vực Tổ dân phố 2 (đường Xuân Diệu và ngõ 2 đường Xuân Diệu gắn với Hồ Nhà hát Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh). Trung Tâm văn hóa tỉnh đã có Văn bản gửi Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch xin ý kiến chỉnh trang lại vị trí trên để tạo cảnh quan cho khu vực. Hiện, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch đang xem xét.

32. Hiện nay, Tổ dân phố 4 phường Bắc Hà còn thiếu tiêu chí Nhà vệ sinh để hoàn thành xây dựng Nhà văn hóa mẫu, Tổ dân phố mẫu; Nhà văn hóa các tổ dân phố quá chật hẹp, không đủ diện tích cho Nhân dân sinh hoạt cộng đồng. Đề nghị UBND thành phố quan tâm xem xét sớm cho chủ trương xây dựng Khu vệ sinh Nhà văn hóa của tổ dân phố 4 và cho mở rộng Nhà văn hóa các tổ dân phố. (*cử tri phường Bắc Hà*).

Trả lời:

1. Nhà vệ sinh nhà văn hóa tổ dân phố 4: Nhà văn hóa TDP4 được xây dựng từ năm 2011, vị trí tiếp giáp với đường Xuân Diệu, đường Lâm Phước Thọ, đường Trần Thị Hương và sân thể thao, tiểu công viên của tổ dân phố. Để đảm bảo cảnh quan chung, UBND thành phố giao UBND phường Bắc Hà lập quy hoạch điều chỉnh tổng thể khu vực, từ đó bố trí các hạng mục phù hợp.

2. Mở rộng khuôn viên các nhà văn hóa: Thực hiện chủ trương sáp nhập các tổ dân phố phường Bắc Hà từ 15 tổ dân phố nay còn 9 tổ dân phố, các nhà văn hóa hiện hữu có diện tích khuôn viên khá chật hẹp, không đảm bảo cho Nhân dân sinh hoạt cộng đồng. UBND thành phố giao UBND phường Bắc Hà khảo sát cụ thể từng nhà văn hóa, đề xuất phương án trình các phòng chuyên môn xem xét, tham mưu UBND thành phố quyết định.

33. Đề nghị Thành phố quan tâm cho chủ trương di dời chuyển đổi vị trí Nhà văn hóa TDP Tây Yên sang địa điểm mới. Địa điểm hiện nay chật hẹp, xuống cấp, không đủ nơi sinh hoạt cũng như hiện nay đang nằm trong quy hoạch mở rộng đường Nguyễn Biên. (*Cử tri phường Văn Yên*).

Trả lời: UBND thành phố giao UBND phường Văn Yên căn cứ quy hoạch phân khu xây dựng phường Văn Yên đã được duyệt, lập hồ sơ giới thiệu vị trí, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất trình các phòng chuyên môn xem xét, thẩm định, tham mưu UBND thành phố quyết định.

34. Hiện nay qua khảo sát trên địa bàn có 1 số tuyến đường thoát bản khu dân cư (30x40) đã tiến hành xây dựng từ lâu bằng vật liệu gạch đỏ đã xuống cấp và không đảm bảo mỹ quan đô thị. Đề nghị Thành phố có cơ chế hỗ trợ để triển khai

vận động Nhân dân triển khai nâng cấp, sửa chữa phù hợp với quá trình đô thị hóa. *(Cử tri phường Văn Yên)*

Trả lời: Giao UBND phường Văn Yên khảo sát thực tế vận động các hộ dân hiến đất đảm bảo kích thước đề hưởng cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố. Trường hợp đặc thù (nhà ở kiên cố 2 bên) không thể mở rộng, đề nghị phường tổng hợp, báo cáo UBND thành phố qua các phòng chuyên môn, phòng chuyên môn sẽ tổ chức kiểm tra và đề xuất UBND thành phố mức hỗ trợ cụ thể.

35. Hiện nay tình trạng xe ô tô đậu đỗ trên vỉa hè và các tuyến đường không đúng quy định, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và công tác quản lý trật tự đô thị. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Công an và Đội quản lý trật tự đô thị thành phố có phương án xử lý *(Cử tri phường Nam Hà)*.

Trả lời: Thời gian vừa qua, UBND thành phố đã tập trung cao trong công tác xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trái quy định; đã chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức cấm biển cấm dừng, cấm đậu ở các khu vực có mật độ giao thông cao, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, đậu đỗ sai quy định. Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, xử lý các trường hợp đậu đỗ không đúng quy định.

36. Vừa qua thực hiện chủ trương của Thành phố về việc giải phóng hành lang an toàn giao thông trật tự kỷ cương đô thị trên tuyến đường Hà Huy Tập thuộc địa bàn xã Thạch Bình; Nhân dân chấp hành nghiêm túc triển khai có hiệu quả. Tuy vậy, hiện nay phần diện tích lát gạch vỉa hè vẫn chưa được đảm bảo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Đề nghị thành phố cần quan tâm đầu tư kinh phí để cải tạo lại phần diện tích vỉa hè đường Hà Huy Tập đoạn qua xã Thạch Bình. *(Cử tri xã Thạch Bình)*.

Trả lời: Tuyến đường Hà Huy Tập đoạn qua xã Thạch Bình là cửa ngõ phía Nam của thành phố Hà Tĩnh, việc chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật là cần thiết. UBND thành phố giao UBND xã Thạch Bình tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân không lấn chiếm vỉa hè để sản xuất, kinh doanh buôn bán lằng mễ, xử lý nghiêm các trường hợp tái vi phạm. Đồng thời, đề xuất UBND thành phố đưa hạng mục chỉnh trang 2 bên đường Hà Huy Tập, UBND thành phố sẽ xem xét cân đối nguồn vốn và đầu tư theo thứ tự ưu tiên các công trình trên địa bàn thành phố.

37. Đề nghị thành phố khảo sát và có kế hoạch giải phóng mặt bằng tuyến đường dạo Sông Cụt từ Cầu Vòng đến Cầu Sở Rượu đối với hộ ông Nguyễn Thanh Nhàn - Tổ dân phố 12 để thông tuyến Sông Cụt. *(Cử tri phường Tân Giang)*

Trả lời: Tuyến đường dạo sông Cụt từ cầu Vòng đến cầu Sở Rượu thuộc dự án cải thiện môi trường đô thị Miền Trung, hạng mục nạo vét, kè sông Cụt được thi công từ năm 2006, đến nay tuyến đường này chưa được thông do vướng GPMB đối với ông Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên nhân do ranh giới đất của ông Nguyễn Thanh Nhàn không rõ ràng, dẫn đến quá trình GPMB gặp khó khăn, không được sự thống nhất của gia đình. UBND thành phố giao phòng TNMT chủ trì phối hợp với các ban

ngành liên quan và UBND phường Tân Giang kiểm tra, xác định ranh giới đất cụ thể, đề xuất phương án GPMB và tham mưu UBND thành phố xem xét, quyết định.

38. Đề tạo điều kiện cho bà con tại Ngõ 18, 19, 20 đường Nguyễn Huy Tự tham gia sinh hoạt sau khi đã sáp nhập tổ dân phố. Đề nghị UBND thành phố xem xét, mở thông Ngách 2 - Ngõ 18 đường Nguyễn Huy Tự ra Ngõ 21 đường Nguyễn Công Trứ. (*Cử tri phường Bắc Hà*).

Trả lời: Ngày 31/5/2022, UBND thành phố có Văn bản số 1176/UBND-TNMT về việc giao rà soát, lập dự án chỉnh trang đô thị. Theo đó, UBND thành phố giao cho các phòng chuyên môn (TNMT, QLĐT, TCKH) và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố rà soát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị. Sau khi rà soát, tuyến đường từ ngách 2, Nguyễn Huy Tự đến ngõ 21, đường Nguyễn Công Trứ đã được Ban quản lý dự án đưa vào danh mục đề xuất chỉnh trang để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân. Hiện UBND thành phố đang cân đối nguồn vốn để triển khai thực hiện. Thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

39. Đề nghị UBND thành phố kiểm tra và cho triển khai mở thông tuyến đường ngõ 16A Nguyễn Huy Tự ra đến ngõ 11 đường Hải Thượng Lãn Ông và mở thông tuyến đường Nguyễn Khắc Viện ra Hải Thượng Lãn Ông. (*Cử tri phường Bắc Hà*).

Trả lời: Ngày 31/5/2022, UBND thành phố có Văn bản số 1176/UBND-TNMT về việc giao rà soát, lập dự án chỉnh trang đô thị. Theo đó, UBND thành phố giao cho các phòng chuyên môn (TNMT, QLĐT, TCKH) và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố rà soát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị. Sau khi rà soát tuyến đường ngõ 16A Nguyễn Huy Tự ra đến ngõ 11 đường Hải Thượng Lãn Ông và tuyến đường Nguyễn Khắc Viện ra Hải Thượng Lãn Ông đã được Ban quản lý dự án đưa vào danh mục đề xuất chỉnh trang để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân. Hiện nay, UBND thành phố đang cân đối nguồn vốn để triển khai thực hiện. Thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

40. Dự án Khu đô thị Nam cầu phủ triển khai quá chậm đặc biệt là việc đền bù giải phóng mặt bằng đối với đất ở và tài sản gắn liền với đất đối với một số hộ dân trên địa bàn Xóm Mới làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của một số hộ dân. Đề nghị UBND Thành phố quan tâm kiến nghị với UBND tỉnh và Chủ đầu tư sớm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. (*Cử tri xã Thạch Bình*).

Trả lời: Ngày 05/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1697/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh, theo đó Công ty cổ phần Tập đoàn T&T là nhà đầu tư thực hiện dự án. Ngày 21/9/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Công ty cổ phần Tập đoàn T&T đã tiến hành ký kết hợp đồng thực hiện dự án đầu tư số 02/2020/HĐ-ĐTDA, với tổng diện tích đất 49,91ha (trong đó diện tích đất trồng lúa là 32,7ha).

UBND thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo tập trung thực hiện công tác bồi thường, GPMB đến nay đã lập phương án phê duyệt kết quả bồi thường tổng diện tích đất nông nghiệp 466.540,4m² (chiếm 93,48% diện tích đất thực hiện dự án) của 228 hộ gia đình, cá nhân, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ 69.867 triệu đồng.

Tập đoàn đã bố trí kinh phí và Hội đồng BT, HT & TĐC dự án đã tổ chức chi trả cho các hộ dân. Hiện nay còn vướng 01 thửa (628m²), Hội đồng BT, HT và TĐC dự án đã làm việc với Ban GPMB của Tập đoàn T&T và hộ gia đình đã thống nhất phương án xử lý. Như vậy công tác GPMB đất nông nghiệp cơ bản đã hoàn thành.

Hội đồng BT, HT và TĐC dự án đã hoàn thành việc kiểm kê khối lượng, đang thu thập hồ sơ đất đai để lập phương án bồi thường đối với 128 thửa đất ở. Quá trình thực hiện đang gặp các khó khăn, vướng mắc trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ có đất ở với lý do: khó khăn trong công tác xác định giá đất tái định cư và vị trí tái định cư; hồ sơ lưu trữ đất đai không đầy đủ, hồ sơ hiện tại đã sao lục được chưa đầy đủ cơ sở để trình phương án bồi thường; do đường Quốc lộ 1A qua nhiều lần nâng cấp, mở rộng nên không thể phục hồi tìm đường cũ tại thời điểm giao đất để tính toán chính xác vị trí giao đất cho các hộ; chính quyền địa phương qua các thời kỳ thiếu kiểm tra, xử lý kịp thời để các hộ lấn chiếm (diện tích hiện trạng tăng so với GCN QSD đất) và việc xây dựng các công trình trên đất... dẫn đến tồn đọng, khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Hiện nay, UBND thành phố đang tích cực phối hợp Hội đồng BT, HT và TĐC dự án, UBND xã Thạch Bình và Nhà đầu tư để rà soát nguồn gốc đất đai, tài sản gắn liền với đất, tranh thủ ý kiến các vướng mắc, khó khăn của UBND tỉnh và các sở ngành để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án.

II. Lĩnh vực Kinh tế, nông nghiệp, phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

1. Hệ thống tưới lấy nước phục vụ sản xuất của xã Thạch Hưng bắt nguồn từ cống N19-23 hiện tại đi qua các khu đô thị; hàng năm bị ách tắc làm ảnh hưởng đến việc lấy nước sản xuất nông nghiệp của Nhân dân, hơn nữa tuyến kênh này chung với hệ thống xả thải của các hộ dân phía trên làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe của người sản xuất. Đề nghị UBND thành phố có kế hoạch trung hạn chuyển kênh sang vị trí mới để giải quyết nguồn nước cho Nhân dân trong sản xuất. Đồng thời đề nghị UBND thành phố kiểm tra và hỗ trợ kinh phí để hạ đáy hồ Đập Lỗ, kè bờ để nâng cao mức chứa trữ nước trong hồ. (*Cử tri xã Thạch Hưng*).

Trả lời: Hệ thống kênh N1-9-23 do Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh (Công ty) quản lý, có nhiệm vụ cấp nước tưới sản xuất nông nghiệp cho phường Thạch Quý và xã Thạch Hưng. Đoạn đầu tuyến đi qua khu dân cư (phường Nguyễn Du, Thạch Quý) hiện nay đã bị hư hỏng, xuống cấp. Trong cuộc họp ngày 04/7/2022 giữa UBND thành phố và Công ty, UBND các phường, xã, UBND thành phố đã đề nghị Công ty kiểm tra, rà soát, nạo vét, khơi thông các tuyến kênh do Công ty quản lý để đảm bảo dòng chảy. Đồng thời đã ban hành Văn bản số 1538/UBND-KT₅ ngày 07/7/2022 chỉ đạo tổng thể và cụ thể các nội dung liên quan đến điều tiết nước phục vụ sản xuất trên địa bàn. Thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục có ý kiến với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh và cấp có thẩm quyền về bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp các tuyến kênh cấp nước trên địa bàn.

Về hạ đáy hồ Đập Lỗ, kè bờ để nâng cao mức chứa trữ nước trong hồ: Hồ Đập Lỗ được đầu tư, nâng cấp hoàn thành năm 2016, với mục tiêu là trữ nước tưới

phục vụ sản xuất cho xã Thạch Hưng. Việc kiến nghị của cử tri là có cơ sở, thời gian tới, UBND thành phố sẽ chỉ đạo phòng, ban liên quan đánh giá kỹ về mặt hiệu quả kinh tế và kỹ thuật để xem xét, đầu tư nên đảm bảo các điều kiện liên quan.

2. Hiện nay giá các loại vật tư xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu tăng cao trong khi giá lúa, nông sản thấp. Đề nghị thành phố có ý kiến với tỉnh xem xét hỗ trợ giá cho Nhân dân. (*Cử tri xã Đồng môn, phường Văn Yên*).

Trả lời: Từ đầu năm 2021 tới nay, giá cả của nhiều vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và xăng dầu đều liên tục tăng cao. Trong đó, các thuốc bảo vệ thực vật tăng giá từ 15 đến 30%. Riêng phân hoá học, có nhiều loại tăng giá gấp đôi. Điều này khiến chi phí bón phân đối với mỗi ha lúa, rau màu bị tăng lên cả chục triệu đồng. Đây là tình trạng chung của cả nước, giá mặt hàng vật tư nông nghiệp thời gian qua liên tục tăng, nguyên nhân chủ yếu là do nước ta phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, như đối với ngành phân bón, giá nguyên liệu sản xuất phân bón: Khí NH₃, lưu huỳnh, kali nguyên liệu cùng với giá dầu, chi phí vận chuyển tăng dẫn đến giá thành sản xuất tăng khiến giá các loại phân Urê, DAP, kali trên thế giới cũng như thị trường trong nước tăng theo. Khi giá vật tư nông nghiệp tăng mạnh, nông dân sẽ chịu tác động lớn nhất, đặc biệt là người sản xuất có quy mô vừa và nhỏ.

Tuy vậy, đây là tình hình chung của cả nước, cả tỉnh chứ không riêng gì thành phố. Do đó, việc hỗ trợ giá phải phụ thuộc vào chính sách chung của Trung ương và của Tỉnh. Tuy vậy, để đảm bảo tiết kiệm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo tập trung vào các giải pháp:

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân bón phân tiết kiệm, giảm chi phí đầu tư, bảo đảm hiệu quả sản xuất. Tăng cường công tác khuyến nông, theo dõi dự báo thời tiết, tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo diễn biến sâu bệnh, giúp nông dân chủ động các phương án chăm sóc các loại cây trồng hiệu quả, tiết kiệm chi phí; hướng dẫn người dân, cần tích cực áp dụng các biện pháp kỹ thuật như: “1 giảm, 5 phải”; “3 giảm, 3 tăng”; SRI, chủ động sản xuất phân hữu cơ từ nguyên liệu sẵn có như rơm rạ, cây phân xanh, tăng lượng phân hữu cơ vi sinh... để giảm thiểu chi phí sản xuất; chú trọng hơn đến “5 nguyên tắc vàng” trong bón phân. Bón đúng loại phân, bón đúng nhu cầu sinh lý của cây, bón đúng nhu cầu sinh thái, bón đúng thời tiết, bón đúng phương pháp;

- Tăng cường thanh kiểm tra, kiểm soát chống gian lận thương mại, đảm bảo chất lượng giống, phân bón, VTNN phục vụ sản xuất, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng thu lợi bất chính, các hành vi gian lận thương mại,... gây tâm lý hoang mang cho người sản xuất và người tiêu dùng;

- Đẩy mạnh tích tụ, tập trung ruộng đất gắn với liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, hợp đồng sản xuất với các doanh nghiệp để đảm bảo ổn định đầu ra và giá cả cho sản phẩm, tránh tình trạng tự phát dẫn đến giá vật tư tăng cao mà giá nông sản lại giảm do qua nhiều khâu trung gian.

- Tiếp tục hướng dẫn, tổ chức sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu... để nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng sản phẩm, tạo thương hiệu uy tín, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường.

3. Nguồn nước tưới từ kênh T4 bị ô nhiễm nặng gây khó khăn cho Nhân dân sản xuất nông nghiệp tại xứ đồng khu vực Văn Hạnh gồm các thôn (Trung Phú, Nam Phú, Đức Phú, Bắc Phú), sản xuất lúa nhiều năm bị ảnh hưởng khoảng 80ha. Đề nghị UBND thành phố có kế hoạch khảo sát đầu tư xây dựng tuyến mương lấy nước hồ kê gỗ để phục vụ sản xuất nông nghiệp cho Nhân dân. (*Cử tri xã Thạch Trung*).

Trả lời: Việc cấp nước cho sản xuất nông nghiệp tại xứ đồng khu vực Văn Hạnh thông qua hệ thống kênh T4. Tuy vậy, kênh T4 đồng thời cũng là hệ thống kênh tiêu thoát lũ của thành phố (qua cống Đập Hậu). Nước thải sinh hoạt và việc thoát nước mặt cũng được đổ ra kênh T4, do đó, việc nguồn nước bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp là thực tế.

Thời gian qua, UBND thành phố đã làm việc với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh để xem xét, khảo sát đề xuất cấp có thẩm quyền nâng cấp tuyến kênh N1-9-20 và đầu tư thêm tuyến kênh nối để cấp nước từ tuyến kênh N1-9-20 vào Kênh T4 để dẫn nguồn nước thủy lợi cấp vào kênh T4, đảm bảo nước sạch phục vụ sản xuất cho người dân khu vực xứ đồng Văn Hạnh.

Ngoài ra, Trong quy hoạch chung của Thành phố, tại khu vực trước cống Đập Hậu có hệ thống hồ điều hòa kết hợp trữ nước và tiêu thoát lũ cho thành phố đã được đưa vào Dự án Hạ tầng ưu tiên phát triển hạ tầng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu do ADB tài trợ, UBND thành phố sẽ xem xét, nghiên cứu phương án cấp nước cho vùng sản xuất nông nghiệp nêu trên thông qua hệ thống hồ này để phục vụ Nhân dân sản xuất.

4. Đề nghị UBND thành phố và các ngành chức năng kiểm tra, quản lý thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng vì hàng giả, hàng nhái trôi nổi trên thị trường làm ảnh hưởng năng suất, chất lượng sản phẩm. (*Cử tri các phường, xã*).

Trả lời: Trên địa bàn Thành phố hiện có 39 cơ sở kinh doanh hàng hóa vật tư nông nghiệp, một số cơ sở kinh doanh nhiều loại hình lồng ghép như thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật; phân ra từng nhóm cụ thể có 17 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, 15 cơ sở kinh doanh thuốc thú y, 01 cơ sở kinh doanh giống cây trồng, 12 cơ sở kinh doanh phân bón hữu cơ, 15 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật... Số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn thành phố chủ yếu nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư nên khó quản lý.

Thời gian qua, ngoài triển khai công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, UBND các phường, xã tăng cường quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nông,

lâm, thủy sản. Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo việc quản lý hàng hóa vật tư nông nghiệp, kế hoạch triển khai, thành lập các đoàn kiểm tra.

Đồng thời định kỳ kiểm tra, xếp loại các cơ sở kinh doanh hàng hóa VTNN đang hoạt động. Lập và gửi danh sách các cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV, thuốc thú y, thủy sản để cho các đơn vị niêm yết tại trụ sở và nhà văn hóa thôn, TDP có sản xuất nông nghiệp để người dân biết và mua đúng địa chỉ đảm bảo chất lượng.

UBND thành phố ban hành Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về việc Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản, hàng hóa vật tư nông nghiệp và An toàn thực phẩm nông nghiệp thành phố Hà Tĩnh; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11/01/2022 về Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2022 và các văn bản chuyên môn về kiểm tra hàng hóa vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, cơ quan chức năng:

- Tổ chức kiểm tra, xếp loại các cơ sở kinh doanh quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn; kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm gia súc gia cầm từ nay đến hết năm 2022;

- Phối hợp chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục thú y, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm, thủy sản của tỉnh thanh kiểm tra toàn diện các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn và thông báo các cơ sở đủ điều kiện kinh doanh mặt hàng vật tư nông nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm bắt được.

- Ban hành các văn bản hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh và các loại thuốc đặc hiệu trong việc phòng trừ các đối tượng dịch hại đến tận thôn, tổ dân phố.

III. Về cơ chế, chính sách.

1. Đề nghị HĐND, UBND thành phố bổ sung cơ chế chính sách hỗ trợ chi phí giải phóng mặt bằng, phần tài sản trên đất trong việc GPMB mở rộng các tuyến giao thông, rãnh thoát nước tại khu dân cư trong xây dựng NTM khi Nhân dân tự nguyện hiến đất. *(Cử tri xã Thạch Hưng, xã Đồng Môn)*

Trả lời: Đối với hỗ trợ hiến đất xây dựng đường giao thông, Hội đồng nhân dân thành phố đã có chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 về một số cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố; tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố sẽ giao các phòng, ban liên quan nghiên cứu cơ chế chính sách đối với việc hiến đất làm rãnh thoát nước.

2. Thời gian qua tình hình giá cả các mặt hàng đều tăng cao, đặc biệt là giá vật liệu xây dựng, đã tác động lớn đến việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu. Đề nghị UBND thành phố xem xét điều chỉnh lại cơ chế, chính sách hỗ trợ theo giá cả thị trường để địa phương sớm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu. *(Cử tri xã Đồng Môn, phường Thạch Linh, Nguyễn Du, Văn Yên).*

Trả lời: Hiện nay, giá vật liệu trên thị trường đang có biến động tăng mạnh, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình thuộc chương trình mục tiêu. Nhằm hỗ trợ nhân dân một phần kinh phí do biến động giá vật liệu, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố bổ sung hệ số **K** điều chỉnh mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố. Cách thức hỗ trợ: Kinh phí hỗ trợ = Hệ số **K** x Định mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố.

3. Hiện nay cán bộ một số tổ chức hội không có chế độ phụ cấp như Hội cựu TNXP, Cựu giáo chức, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi. Đề nghị UBND thành phố xem xét có chế độ phụ cấp cho các hội trên đề động viên cán bộ hội trong công tác. *(Cử tri xã Thạch Trung)*

Trả lời: Tại khoản 1, Điều 3, Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh trong đó xác định các chức danh không chuyên trách cấp xã thuộc khối Công tác mặt trận đoàn thể, hội không gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó các đoàn thể: Phụ nữ, Nông dân, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh; Chủ tịch Hội người cao tuổi; Chủ tịch Hội chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội, nhưng không quy định các chức danh Hội cựu TNXP, Cựu giáo chức, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi.

Mặt khác, hội Cựu Thanh niên xung phong, hội Cựu Giáo chức là hội xã hội - nghề nghiệp do vậy theo quy định tại Điều 10, Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính đã quy định rõ *“Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm. Trường hợp các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ thì được NSNN hỗ trợ kinh phí để thực hiện. Kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được bố trí trong dự toán ngân sách của từng cấp ngân sách trình Quốc hội, HĐND quyết định”*.

4. Năm 2021, dịch tả lợn châu phi, bệnh viêm da nổi cục ở Bò đã làm chết nhiều bò, bê, lợn. UBND thành phố đã cử các ngành chức năng về kiểm tra, lấy mẫu, cân đo và phối hợp với các xã, phường để tiêu hủy, nhưng đến nay chưa có chính sách hỗ trợ cho Nhân dân bị ảnh hưởng. Đề nghị UBND thành phố xem xét có chính sách hỗ trợ cho Nhân dân. *(Cử tri xã Thạch Trung, Thạch Hạ)*.

Trả lời: Theo thống kê của phòng chuyên môn, năm 2021 trên địa bàn toàn thành phố có 30 con trâu bò (của 30 hộ) bị bệnh viêm da nổi cục với khối lượng 3021kg phải tiêu hủy, có 345 con lợn (của 99 hộ) với trọng lượng 22.157kg bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy.

Đến hiện nay Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và bệnh Viêm da nổi cục trâu bò năm 2021, 2022 nên Ủy ban nhân dân tỉnh chưa có cơ sở quy định chính sách hỗ trợ thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn.

Tại văn bản số 2136/UBND-NL2 ngày 29/4/2022, Ủy ban dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các địa phương tổng hợp nhu cầu kinh phí tiêu hủy gia súc, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính, đề xuất Thủ tướng Chính Phủ xem xét hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong năm 2021, 2022.

UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN Thành phố về kiểm tra, lấy mẫu, cân đo và phối hợp với các xã, phường để tiêu hủy nhằm thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật thú y: Tổ chức, cá nhân khi phát hiện động vật mắc bệnh, chết, có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm hoặc động vật nuôi bị chết bất thường mà không rõ nguyên nhân phải thực hiện ngay việc khai báo dịch bệnh động vật cho nhân viên thú y cấp xã, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất.

Đề nghị UBND các phường, xã kiểm tra, soát xét lại số liệu bị thiệt hại do bệnh DTLCP, LMLM trên địa bàn và các hồ sơ liên quan để khi có cơ chế chính sách của Thủ tướng Chính phủ ban hành kịp thời hỗ trợ cho người chăn nuôi.

5. Việc áp giá đền bù trong thu hồi đất sản xuất để xây dựng các công trình, dự án cho người dân quá thấp so với giá cấp đất và đấu thầu đất tại vị trí đền bù làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Đề nghị UBND thành phố xem xét, điều chỉnh hoặc có chính sách trong đền bù phù hợp. (*Cử tri xã Thạch Hạ*).

Trả lời: Hiện nay việc xây dựng giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ các dự án có thu hồi đất được UBND thành phố thuê đơn vị tư vấn có năng lực khảo sát, xây dựng phương án giá đất, sau đó được Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thuộc thẩm quyền thành phố thẩm định và được UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Việc cử tri xã Thạch Hạ có ý kiến đề nghị UBND thành phố xem xét, điều chỉnh hoặc có chính sách trong đền bù phù hợp. Hiện nay công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 và Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Việc điều chỉnh các chính sách về bồi thường không thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, tuy nhiên trong quá trình thực hiện các dự án UBND thành phố sẽ tập trung những vướng mắc, khó khăn, bất cập để đề xuất với UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ để có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

6. Đề nghị Thành phố quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí đối với đội ngũ cán bộ thôn, TDP vì hiện nay có một số đơn vị thôn, TDP có diện tích và dân số lớn, địa bàn trải dài, không tập trung, khó khăn trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chung. (*Cử tri phường Văn Yên*).

Trả lời: Trong thời gian qua, qua các lần tiếp xúc cử tri, cử tri trên địa bàn các xã đã nhiều lần có ý kiến về nội dung này gửi đến các đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội. Nội dung kiến nghị về chế độ của người hoạt động không

chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố cũng đã được Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh phản ánh đến các kỳ họp Quốc Hội.

UBND thành phố cũng đã nhiều lần trả lời nội dung trên, đồng thời chỉ đạo UBND các phường, xã tiếp tục thực hiện đúng quy định Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh và các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 324/SNV-STC ngày 08/3/2021 của Liên sở Tài chính - Nội vụ, Công văn số 924/UBND-NV ngày 24/3/2021 của UBND thành phố để bố trí và chi trả phụ cấp kịp thời đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và những người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố đảm bảo đúng quy định.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định 34/2019/NĐ-CP, theo đó trên cơ sở Nghị định mới, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh sửa đổi, điều chỉnh Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND cho phù hợp với quy định của Chính phủ, trong đó sẽ quy định lại chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

IV. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường.

1. Hiện nay, hàng ngày các loại xe thu gom rác nhỏ của công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị tập trung trên đường Nguyễn Công Trứ đoạn trước Trường THCS Lê Bình để chuyên rác lên xe ô tô vận chuyển đưa đi xử lý. Khi ép rác nước chảy đọng lại mặt đường ảnh hưởng môi trường, cảnh quan đô thị. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị có biện pháp xử lý đảm bảo vệ sinh sạch sẽ sau khi thu gom hoặc chuyển vị trí trung chuyển rác ở vị trí khác, xa khu dân cư? *(Cử tri phường Tân Giang)*

Trả lời: Hiện nay quy trình thu gom xử lý rác của thành phố đang sử dụng các xe rác nhỏ để gom rác từ các hộ dân, ngõ xóm, sau đó về vị trí tập kết để được xe ép rác vận chuyển về nhà máy xử lý. Việc sử dụng các điểm ép rác là cần thiết, tuy nhiên việc quy hoạch các điểm tập kết ép rác lại gặp nhiều khó khăn do hạn chế về quỹ đất và khó đảm bảo các quy định về môi trường. Vì vậy thành phố đang sử dụng tạm thời một số điểm tập kết trên các tuyến đường để thuận tiện cho công tác vận chuyển, xử lý rác. Thời gian ép rác thường từ 16 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Sau khi ép rác Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh sẽ làm vệ sinh tại các điểm ép rác. Trước mắt, UBND thành phố sẽ chỉ đạo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại các điểm ép rác, về lâu dài sẽ chỉ đạo UBND các phường có liên quan quy hoạch, lựa chọn vị trí khác để thay thế vị trí ép rác nói trên.

2. Hiện tại nhu cầu về đất ở của con em địa phương rất lớn, có những gia đình 2 đến 3 người con đã xây dựng gia đình nhưng chưa có đất ở, có gia đình 3 thế hệ ở chung. Đề nghị UBND thành phố cho lập quy hoạch xen dậm dân cư để xét giao cho con em địa phương. *(Cử tri các xã: Thạch Hưng, Đồng Môn, Thạch Hạ).*

Trả lời: Căn cứ Quy hoạch phát triển đô thị, Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm, UBND thành phố giao các phòng, ban và UBND các phường, xã khảo sát các vị trí để quy hoạch, xây dựng hạ

tầng các khu dân cư đất ở. Đối với những hạ tầng khu dân cư được UBND thành phố đầu tư đồng bộ, có lợi thế về vị trí sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, UBND các xã rà soát, khảo sát quy hoạch xen dăm để giao đất cho con em địa phương thực hiện theo Kế hoạch giao đất nhỏ hẹp của UBND thành phố và tạo nguồn thu tiền đất cho các xã.

3. Trên địa bàn Tổ dân phố 1 phường Trần Phú cũng như một số Tổ dân phố của phường Trần Phú có tuyến kênh N19 đi qua, hiện tại 2 bên hành lang bảo vệ kênh cây cối và cỏ dại mọc um tùm, rác thải ngổn ngang làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đề nghị UBND thành phố làm việc với cơ quan quản lý kênh N19 triển khai dọn vệ sinh, cắt cỏ thông thoáng đảm bảo mỹ quan. *(Cử tri phường Trần Phú).*

Trả lời: Thời gian qua, UBND thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn thành phố nói chung và phường Trần Phú nói riêng, tuy nhiên, UBND phường Trần Phú chưa huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh 2 bên hành lang bảo vệ kênh N1-9, cây cối và cỏ dại mọc um tùm, rác thải ngổn ngang làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Thời gian tới, đề nghị UBND phường Trần Phú huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực này.

4. Việc hiến đất làm đường giao thông để tách thửa phân chia thửa kế, tặng cho, chuyển nhượng QSD đất thời gian qua nhân dân thực hiện đang khó khăn vì chưa có hướng dẫn nộp hồ sơ và thời gian giải quyết (có những hồ sơ đã nộp hơn 3 tháng mà chưa được giải quyết). Đề nghị UBND thành phố đưa nội dung này vào bộ thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công để giải quyết được thuận lợi cho Nhân dân. *(Cử tri phường Thạch Linh)*

Trả lời: Thực hiện Văn bản số 7721/UBND-NL2 ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng tách thửa, phân lô bán nền trái phép và tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, UBND thành phố đã ban hành Văn bản 3103/UBND-TNMT ngày 26/11/2021 về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố. UBND các phường, xã hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện theo đúng quy định. Hiện nay UBND thành phố đang kiến nghị với UBND tỉnh để đưa thủ tục này vào bộ thủ tục hành chính nộp tại Trung tâm Hành chính công thành phố để giải quyết cho người dân.

5. Việc công nhận đất ở cho các thửa đất sử dụng trước ngày 18/12/1980 hiện nay đang thực hiện theo Quyết định 37/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh. Nhưng vừa qua thành phố lại thực hiện công nhận lại đất ở cho các thửa nhỏ hơn 900m² thì áp dụng Công văn số 3574 ngày 21/11/2019 của Sở Tài nguyên – Môi trường. Việc này Nhân dân không đồng tình. Đề nghị UBND trả lời việc thực hiện như vậy có đúng hướng dẫn không. *(Cử tri phường Thạch Linh).*

Trả lời: Việc công nhận quyền sử dụng đất xác định diện tích đất ở theo hạn mức được thực hiện theo Luật đất đai ngày 29/11/2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Quyết định 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành Quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản

hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và hướng dẫn của sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn 3574/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 29/11/2019 về việc xử lý tồn tại, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện chưa có văn bản thay thế các văn bản trên, do đó UBND các huyện, thành phố đang áp dụng thực hiện theo quy định. Đối với các trường hợp có ý kiến, đề nghị UBND phường Thạch Linh lập danh sách, báo cáo cụ thể từng trường hợp để UBND thành phố tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến.

6. Đề nghị UBND thành phố cho biết việc thu hồi đất để xây dựng dự án mở rộng Đền Thánh Mẫu, nhà thờ họ Lê và trung tâm bảo tồn văn hóa họ Lê có thực thi hay không. *(Cử tri phường Thạch Linh)*

Trả lời: Việc mở rộng đền thờ Thánh Mẫu, nhà thờ họ Lê và Trung tâm bảo tồn văn hóa họ Lê đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch. Ngày 16/2/2022, UBND thành phố đã có Văn bản số 301/UBND-TNMT về việc rà soát báo cáo việc thực hiện dự án Mở rộng đền thánh mẫu, nhà thờ họ Lê Văn và xây dựng Trung tâm bảo tồn văn hóa họ Lê tỉnh Hà Tĩnh. Hiện tại, UBND tỉnh đang họp bàn về quy mô, diện tích mở rộng của đền Thánh Mẫu, nhà thờ họ Lê Văn và xây dựng Trung tâm bảo tồn văn hóa họ Lê tỉnh Hà Tĩnh, sau khi có chỉ đạo cụ thể từ UBND tỉnh, UBND thành phố sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

7. Tại khu vực nghĩa trang Đội Một phường Thạch Linh, hiện nay các dòng họ vẫn đang tiếp tục xây dựng coi nới khuôn viên, tổ chức chôn cất người chết sát vùng dân cư đang sinh sống của Thôn Tân Trung, xã Thạch Trung và xe vận chuyển vật liệu không đảm bảo quy định gây ô nhiễm môi trường, hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng tại khu vực này. Đề nghị UBND thành phố có giải pháp chỉ đạo giải quyết tình trạng trên. *(Cử tri xã Thạch Trung)*

Trả lời: Nghĩa trang Đội Một, phường Thạch Linh có từ lâu đời, qua kiểm tra hiện trạng thực địa không có phát sinh coi nới hay mở rộng ranh giới so với bản đồ kỹ thuật số. Một số ngôi mộ nằm trong khu vực quy hoạch của Khu di tích Văn Miếu đã được tiến hành di dời. Trước đây, UBND phường Thạch Linh đã cho gắn thanh chắn barie ở cuối đường để cấm các phương tiện đồ vật liệu không đúng nơi quy định. Hiện nay, để phục vụ dự án Phục hồi và phát huy giá trị di tích Văn Miếu Hà Tĩnh đang triển khai nên tháo thanh chắn phục vụ cho quá trình thi công công trình. UBND thành phố giao UBND phường Thạch Linh thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình coi nới khuôn viên nghĩa trang, đồ vật liệu, xả bần trái phép.

8. Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn trong việc thu phí, bên cạnh đó, Công ty CP MT & CT đô thị Hà Tĩnh đã thực hiện thu 100% hộ dân của Thôn Tân Trung, Tân Phú và thu một phần của thôn Thanh Phú, Đoàn Thịnh, Đông Tiến gây khó khăn cho xã trong việc theo dõi, quản lý đối tượng thu và lập bộ. Hiện nay số nợ phí vận chuyển, xử lý rác thải của xã đối với Công ty CP MT&CT đô thị rất lớn, nhưng xã không thể cân đối được nguồn để thanh toán. Đề nghị UBND thành phố xem xét, có cơ chế hỗ trợ khoản nợ này cho địa phương và chuyển việc thu gom, vận chuyển xử lý rác thải trên địa bàn xã về

cho Công ty CP MT&CT đô thị thu nhằm đảm bảo hiệu quả và đồng nhất trên địa bàn xã cũng như thành phố. (*Cử tri xã Thạch Trung*).

Trả lời: Để có phương án xử lý số nợ phí vận chuyển, xử lý rác thải của xã Thạch Trung, UBND thành phố đã có Văn bản số 1475/UBND-TCKH ngày 30/6/2022 giao UBND xã Thạch Trung rà soát, báo cáo tình hình thực hiện thu phí và sử dụng nguồn thu từ chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn; trên cơ sở báo cáo của địa phương, UBND thành phố sẽ giao các phòng chuyên môn kiểm tra, tham mưu phương án xử lý.

9. Thực hiện chủ trương đề án dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, phát triển nông nghiệp đô thị của thành phố các địa phương đang thực hiện. Đề nghị thành phố sau khi thực hiện dồn điền, đổi thửa cho Nhân dân thành cánh đồng lớn thì phải cho chủ trương làm lại GCNQSD đất nông nghiệp cho bà con nông dân. (*Cử tri xã Thạch Hạ*).

Trả lời: Xã Thạch Hạ là địa bàn trung tâm nhưng diện tích đất sản xuất nông nghiệp còn khá lớn. Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 18/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo; Chỉ thị 19-CT/Th.U, ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tích tụ tập trung đất đai, chuyển đổi cây trồng vật nuôi để phát triển nông nghiệp đô thị, thành phố Hà Tĩnh đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ dân, doanh nghiệp, hợp tác xã tích tụ ruộng đất, phá bỏ vùng bờ thửa từ những ô thửa nhỏ thành những ô thửa lớn thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa, ứng dụng tiên bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân. Diện tích tích tụ tập trung giai đoạn 2021-2025 toàn thành phố 734,26ha, trong đó xã Thạch Hạ: 141,88ha và trong năm 2022: 67,2ha. Việc cấp giấy chứng nhận khi thực hiện tích tụ ruộng đất liên quan có trong bộ thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định 3219 ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Giao UBND các phường, xã hướng dẫn các hộ gia đình đến Trung tâm Hành chính công thành phố để làm thủ tục theo quy định.

10. Thực hiện nhiệm vụ phân loại rác tại nguồn, Nhân dân trên địa bàn đã thực hiện phân loại rõ ràng, đầy đủ 2 loại rác thải sinh hoạt khác nhau nhưng khi xe đô thị đi thu gom rác thải chỉ tập trung một chỗ không phân loại dẫn đến người dân bức xúc và không còn chú tâm đến việc phân loại rác nữa. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Công ty CP MT&CT đô thị Hà Tĩnh đưa ra phương án thu gom rác hợp lý để người dân thực hiện. (*Cử tri phường Bắc Hà*).

Trả lời: Việc thí điểm phân loại rác tại các phường Bắc Hà được triển khai từ năm 2019 theo kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND thành phố. Giai đoạn đầu tỷ lệ phân loại rác cơ bản đạt trên 60%, bước đầu cho thấy nhận thức của nhân dân tại khu vực thí điểm được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên do phương tiện chưa được đầu tư đồng bộ, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị mới chỉ trang bị thêm 01 túi đựng rác có lót cát để vận chuyển rác khó phân hủy (để phân tách hai loại rác) dẫn đến hiệu quả tuyên truyền thấp, chưa khuyến khích người dân trong việc phân loại rác thải. Qua quá trình thực hiện, UBND thành phố đã thường xuyên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc. Hiện

nay thành phố đã ban hành kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 10/6/2022 về việc triển khai công tác phân loại rác giai đoạn 2022-2025, trong đó xác định mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn. Việc đầu tư phương tiện phân loại rác đang được xem xét để triển khai công tác phân loại rác hiệu quả, đảm bảo các mục tiêu đã đề ra trong thời gian tới.

11. Thời gian qua UBND thành phố đã thành lập tổ công tác phối hợp với UBND xã Thạch bình để giải quyết dứt điểm những vướng mắc về đất đai ở Thôn Xóm mới, tuy nhiên đến nay đã 2 năm vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND thành phố quan tâm giải quyết và trả lời cho Nhân dân biết khi nào thì giải quyết xong để Nhân dân ổn định cuộc sống góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. *(Cử tri xã Thạch Bình).*

Trả lời: Dọc Quốc lộ 1A đoạn qua xóm Mới, xã Thạch Bình, huyện Thạch Hà (nay là xóm Mới, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh) năm 1987, huyện Thạch Hà đã tiến hành cấp đất ở cho 182 hộ tuyến 1. Năm 1992, UBND tỉnh đã có quy hoạch đối với tuyến 2 tại vị trí nói trên, tuy nhiên chưa thực hiện việc giao đất. Qua quá trình sử dụng các hộ tuyến 1 đã coi nói, lấn chiếm đất đai về phía sau từ năm 2000. UBND Thị xã Hà Tĩnh (nay là UBND Thành phố Hà Tĩnh) đã có chỉ đạo UBND xã Thạch Bình để có các biện pháp tuyên truyền và xử lý hành chính nhưng vẫn chưa triệt để.

Tổng số hộ lấn chiếm: 138 hộ, tổng số thửa: 153 thửa (gồm 45 thửa phía đông Quốc lộ 1A thuộc dự án Khu đô thị biệt thự sinh thái Nam cầu Phủ, 108 thửa phía tây Quốc lộ 1A, Diện tích được cấp: 20.300 m² (có 03 hộ chưa rõ diện tích được cấp vì không còn hồ sơ lưu trữ). Diện tích theo hiện trạng sử dụng: 43.563,2 m². Trong đó: Diện tích xây dựng công trình kiên cố: 27.438,5 m²; Diện tích xây dựng công trình tạm và trồng cây xanh: 16.124,7 m².

Để lập phương án xử lý lấn chiếm, UBND thành phố đã thành lập Tổ kiểm tra xử lý liên phòng và địa phương; đồng thời ký hợp đồng với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh để làm tư vấn hỗ trợ. Kết quả đến nay đã cơ bản đo đạc xong phần đất và tài sản; thu thập hồ sơ về nguồn gốc đất đai, giấy tờ từng hộ, đang tiến hành kết hợp nội nghiệp, ngoại nghiệp, chuyên vẽ hồ sơ lịch sử lên bản đồ để làm căn cứ xây dựng phương án xử lý, lấn chiếm cụ thể cho từng hộ cụ thể.

Trong quá trình lập phương án còn gặp phải nhiều vướng mắc nên chưa thống nhất được với các sở ngành liên quan: Tài liệu quy hoạch thời điểm giao đất cho các hộ về cơ bản không tìm thấy; Thời điểm giao đất trước ngày 16/01/1993 tính từ mép đường ra 20m nên vị trí các hộ sử dụng hiện nay khác vị trí giao đất; Qua nhiều lần làm đường Quốc lộ 1A hiện nay không còn hồ sơ lưu trữ để xác định được tìm đường và hành lang đường thời điểm giao đất ...

Để lập được phương án xử lý lấn chiếm cho từng hộ gia đình, cá nhân cần được sở ngành và UBND tỉnh thống nhất cho quan điểm để giải quyết các vướng mắc lớn trên. Đồng thời với việc đẩy nhanh tiến độ GPMB Dự án Khu đô thị, thương mại, dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ, UBND thành phố thống nhất chỉ đạo xây dựng phương án cho các hộ thuộc phía Đông đường Quốc Lộ 1A. Hiện nay UBND thành phố đã có báo cáo tại Văn bản số 1437/UBND-TNMT ngày

27/6/2022 gửi UBND tỉnh, sở TNMT và Thanh tra tỉnh các nội dung liên quan. Sau khi họp với các ngành liên quan ngày 05/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 2345/STNMT-ĐĐ1 tham mưu UBND tỉnh.

Về thời gian giải quyết dứt điểm: Tồn tại trên là do chính quyền địa phương và các phòng liên quan buông lỏng quản lý thời gian dài để các hộ dân tự ý xây dựng, coi nới, lấn chiếm đất đai trong thời gian dài. Hiện nay sau khi rà soát thì việc xây dựng phương án xử lý lấn chiếm tại khu vực này là một việc rất khó, phức tạp do khối lượng tồn đọng lớn, không có hồ sơ lưu trữ về đất đai và quy hoạch, từ thời điểm giao đất đến nay hơn 30 năm đã có nhiều biến động, hồ sơ cấp GCN QSD đất lần đầu cần kiểm tra cụ thể, nhiều nội dung cần thống nhất quan điểm chỉ đạo của các sở ngành và UBND tỉnh ... nên việc xử lý cần thực hiện từng bước chắc chắn trước khi thống nhất quan điểm cho từng hộ. Trước mắt UBND thành phố tập trung cho phần phía Đông Quốc lộ 1A gắn với việc GPMB Dự án Khu đô thị, thương mại, dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ để thống nhất quan điểm sở ngành và UBND tỉnh, từ đó sẽ làm phần phía Tây Quốc lộ 1A còn lại. Dự kiến trong năm 2022 cơ bản thống nhất được phương án xử lý cho từng hộ gia đình, cá nhân.

12. Đề nghị UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ GPMB để thông tuyến đường Võ Liêm Sơn, đồng thời hoàn chỉnh khuôn viên trường THSC Nam Hà để các hộ dân ở đây ổn định cuộc sống. *(Cử tri phường Nam Hà)*

Trả lời: Năm 2020, UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp công trình đường Đồng Quế (phần bổ sung) – đây là dự án thông đường Võ Liêm Sơn và mở rộng khuôn viên Trường THCS Nam Hà. 05 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án.

Hiện nay, Hội đồng BT, HT và TĐC phối hợp với UBND phường Nam Hà đã thực hiện việc khảo sát, kiểm đếm khối lượng bị ảnh hưởng và đang tiến hành niêm yết công khai khối lượng ảnh hưởng bởi dự án tại khối phố và đang xây dựng phương án bố trí giao đất tái định cư và tách hộ.

Sau khi có giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND phường Nam Hà thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 05 hộ theo đúng quy định.

V. Lĩnh vực Văn hóa- Xã hội.

1. Bia dẫn tích nhà lao xây dựng chưa xứng tầm công lao của những người cách mạng đã cống hiến, địa thế xây dựng chưa hợp lý, việc bảo quản, chăm sóc, tu sửa đang bị lãng quên. Đề nghị UBND thành phố xem xét, có giải pháp điều chỉnh phù hợp. *(Cử tri phường Tân Giang)*

Trả lời: Nhà Lao Hà Tĩnh còn gọi là nhà giam, đê lao, được ra đời và tồn tại cùng với việc lập thành Hà Tĩnh năm 1831 Dưới chế độ thực dân Pháp, nhà lao chủ yếu phục vụ cho việc giam giữ cán bộ đảng viên trong phong trào đấu tranh của nhân dân. Nhiều chiến sỹ Xô viết trong đó có các đồng chí Phan Gàn, Nguyễn Khiên Súc, Nguyễn Đình Tuy, Học Mai, Hồ Thị Lan, Nguyễn Thị Phúc, Đặng Thị Cẩm, Trần Thị Kim bị giam giữ tại đây. Các chiến sỹ Xô viết đã biến nhà lao thành nơi nói chuyện, đọc thơ tuyên truyền cách mạng, thể hiện ý chí anh dũng kiên

cường, bất khuất trong chống giặc cứu nước. Nhà Lao Hà Tĩnh là địa điểm in dấu tội ác của thực dân và là nơi tỏa sáng của những tâm hồn chiến sỹ Xô Viết kiên trung trên mảnh đất Hà Tĩnh anh hùng.

Sau năm 1945 Nhà Lao Hà Tĩnh đã được phá bỏ hoàn toàn. Nay không còn dấu tích. Năm 2013, UBND tỉnh có văn bản đồng ý để UBND thành phố Hà Tĩnh phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, các cơ quan liên quan lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Bia dẫn tích Nhà lao Hà Tĩnh (tại tổ 5, phường Tân Giang).

Bia dẫn tích Nhà Lao không phải là công trình phục dựng Nhà lao thành di tích lịch sử văn hóa mà chỉ là bia dẫn, nhằm giới thiệu địa điểm di tích Nhà Lao Hà Tĩnh xưa kia, ghi dấu địa điểm lịch sử, tội ác chiến tranh cũng như tinh thần đấu tranh bất khuất của cán bộ đảng viên, chiến sỹ Xô viết chống thực dân Pháp. Bia dẫn tích Nhà lao Hà Tĩnh được xây dựng trong điều kiện quy hoạch đô thị hiện có. Tuy nhiên, việc bảo quản, tổ chức các hoạt động để phát huy giá trị văn hóa từ Bia dẫn tích trong thời gian qua đang có những hạn chế.

Thời gian tới, Thành phố đang có nhiều giải pháp để phát triển văn hóa, trong đó có việc xây dựng các công viên di tích trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa cho thế hệ trẻ; quy hoạch nâng cấp một số di tích lịch sử văn hóa và các công trình văn hóa có ý nghĩa quan trọng. UBND thành phố sẽ phối hợp với các sở ngành chuyên môn để nghiên cứu, từng bước thực hiện việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa trong đó có Bia dẫn tích Nhà lao Hà Tĩnh.

2. Hệ thống Trạm truyền thanh của xã Đồng Môn hiện đã xuống cấp. Đề nghị UBND thành phố đầu tư nâng cấp trạm truyền thanh thông minh để đáp ứng nhu cầu thông tin tuyên truyền cho nhân dân. (Cử tri xã Đồng Môn)

Trả lời: Đầu tư xây dựng hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT - Viễn thông là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng trong lộ trình xây dựng Chính phủ số, công dân số. Bộ Thông tin truyền thông đã có Thông tư số 39/TT-TTTT ngày 24/11/2020 quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Trong 2 năm qua, nhiều tỉnh, thành đã triển khai hiệu quả nội dung trên.

Tại Thành phố Hà Tĩnh, ngoại trừ xã Thạch Hưng mới được đầu tư, các phường xã còn lại chưa được đầu tư Truyền thanh ứng dụng Công nghệ Thông tin - Viễn thông mà đang sử dụng công nghệ truyền thanh phát sóng FM tần số cao, tần số thấp và hệ thống truyền thanh kéo dây truyền thống.

Qua khảo sát, nhiều địa bàn cơ sở trong đó có xã Đồng Môn hệ thống truyền thanh hiện tại được đầu tư đã lâu, nay xuống cấp nghiêm trọng, công nghệ lạc hậu không phù hợp kết nối truyền thanh số. Việc đầu tư xây dựng hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT - Viễn thông là cần thiết và là lộ trình để kết nối truyền thanh đa cấp từ Trung ương đến địa phương theo chỉ đạo của Chính Phủ.

UBND Thành phố khuyến khích các địa phương cân đối ngân sách, huy động nguồn lực, tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng, xây dựng phương án trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để đầu tư nâng cấp, lắp đặt mới hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT - Viễn thông một cách hiệu quả, không lãng

phí, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ truyền thông cơ sở cũng như yêu cầu về chuyển đổi số phát triển chính quyền số của Chính phủ.

VI. Ngoài ra, một số kiến nghị cử tri đã được thành phố xem xét, trả lời tại các kỳ họp trước, tuy nhiên đến nay chưa được giải quyết dứt điểm, cử tri tiếp tục kiến nghị thành phố cần tập trung, có các giải pháp xử lý:

1. Hiện nay tình trạng dây điện và dây của một số nhà mạng vẫn còn lộn xộn, mặc dù đã được triển khai bó buộc nhưng chưa đảm bảo. Đề nghị UBND thành phố quan tâm đề xuất các đơn vị liên quan tiếp tục khắc phục. *(Cử tri phường Trần Phú, Bắc Hà).*

Trả lời: UBND thành phố đã ban hành kế hoạch bó cáp viễn thông trên các tuyến đường, hàng năm UBND thành phố tổ chức họp các nhà mạng, đơn đốc bằng văn bản, giao khối lượng cụ thể. Hiện tại các nhà mạng đã bó cáp được 80% tuyến đường chính có tên. Hiện UBND thành phố đang có kế hoạch hạ ngầm đường đường dây điện, cáp viễn thông đối với các khu dân cư xây dựng mới, đối với các khu dân cư hiện hữu đề nghị UBND các địa phương tuyên truyền người dân cũng như các nhà cung cấp dịch vụ nâng cao ý thức chỉnh trang, bó gọn cáp khi cung cấp dịch vụ cho các hộ gia đình.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục đơn đốc các nhà mạng, Điện lực thành phố bó cáp, chỉnh trang cột điện các tuyến đường có tên và các ngõ, tổ dân phố. Tiếp tục giao khối lượng từng đơn vị chỉnh trang, hạ một số dây không sử dụng để đảm bảo mỹ quan đô thị.

2. Trên địa bàn phường có nhiều vùng đã được quy hoạch nhưng chưa triển khai thực hiện, có nhiều vùng quy hoạch kéo dài nhiều năm làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, cơ sở hạ tầng xuống cấp không được đầu tư như: quy hoạch dự án khu đô thị Hàm Nghi, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài. Đề nghị UBND thành phố có giải pháp tháo gỡ và cho Nhân dân biết thời gian nào thì triển khai thực hiện các dự án này, đồng thời cho giải tỏa nhà hội quán đã hư hỏng và hỗ trợ làm sân hoạt động thể thao cho Nhân dân. *(Cử tri phường Thạch Linh).*

Trả lời: Quy hoạch chung thành phố và vùng phụ cận được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 9/10/2015; ngoài ra có các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã xác định các khu vực đô thị hiện hữu, các khu vực phát triển đô thị mới và các khu vực cần xây dựng để hoàn thiện mạng lưới hạ tầng kỹ thuật đô thị. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, tỉnh, nhiều nguồn lực đã được bố trí để đầu tư các công trình, dự án theo quy hoạch; một số công trình tiêu biểu như: Nâng cấp đường Nguyễn Công Trứ, đường Mai Thúc Loan; đường Lê Duẩn kéo dài; đường Trường Chinh; đường vành đai đô thị Bắc; Công viên Trung tâm thành phố Hà Tĩnh; đường Nguyễn Trung Thiên kéo dài; đường Trương Quốc Dụng; đường Quang Lĩnh; đường Mai Lão Bạng; Nguyễn Huy Lung; Hồ điều hòa Thạch Trung; Hồ Bến Đá, các tiểu công viên..., đời sống của nhiều bộ phận Nhân dân thành phố đã được nâng cao đáng kể. Tuy vậy, vẫn còn tình trạng một số khu vực đã quy hoạch các tuyến giao thông, khu đô thị, các công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật nhưng chưa được đầu tư xây dựng làm hạn chế một số quyền sử dụng đất, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của một số hộ

dân; nhất là các hộ có nhu cầu tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng, làm nhà kiên cố,...

- Tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài từ đường Trần Phú về phía Tây thành phố (qua Tổ dân phố Linh Tân) là tuyến đường trục chính của thành phố kết nối không gian đô thị. Tuyến đường này được định hướng quy hoạch từ năm 2003, đến năm 2007 điều chỉnh lần 1, năm 2015 điều chỉnh lần 2 theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố và vùng phụ cận. Việc thực hiện theo quy hoạch phải có lộ trình và nguồn lực đầu tư từng giai đoạn. Đây là tuyến đường rất quan trọng trong việc định hướng phát triển của thành phố, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, là trục điểm nhân kiến trúc cảnh quan, hiện nay, thành phố đã đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

- Đối với Dự án Khu đô thị Hàm Nghi hiện nay Tập đoàn Vinroup đã trúng thầu sơ tuyển, trong quá trình triển khai, nhà đầu tư có một số nội dung chưa phù hợp, hiện tại Sở Xây dựng đã đề nghị điều chỉnh giảm quy mô để đảm bảo hiệu quả trong đầu tư. Ngày 09/6/2022, Sở Kế hoạch – Đầu tư đã chủ trì cùng các Sở ban ngành, địa phương họp bàn phương án giải quyết, trong đó có nội dung đề nghị điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh quy mô dự án. Dự kiến dự án sẽ tiếp tục triển khai dự án trong thời gian tới.

- Một số hạn chế về Quyền sử dụng đất khi đất ở của các hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng quy hoạch: Căn cứ Luật Đất đai, Luật Xây dựng hộ dân có đất ở nằm trong dự án quy hoạch chỉ hạn chế một số quyền về sử dụng đất trong đó có việc tách thửa và xây dựng nhà kiên cố. Tuy vậy, những hộ gia đình có nhu cầu xây dựng mới, nâng cấp công trình cũ vẫn sẽ được cấp phép xây dựng có thời hạn và số tầng cao không quá hai tầng; việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất vẫn thực hiện theo quy định.

- Việc đề xuất kiến nghị của Tổ dân phố Linh Tân về việc đầu tư xây dựng là các công trình này không đảm bảo phù hợp với Quy hoạch và các quy định hiện hành. Hiện nay, trên địa bàn Tổ dân phố đang còn một số quỹ đất, căn cứ các Quy hoạch liên quan, đề nghị Tổ dân phố Linh Tân đề xuất UBND phường Thạch Linh khảo sát đề xuất địa điểm quy hoạch xây dựng các công trình nêu trên đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất theo các quy hoạch trên địa bàn đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, UBND thành phố sẽ xem xét đưa vào kế hoạch hằng năm theo đúng trình tự thủ tục đầu tư.

3. Hiện nay lò giết mổ gia súc gia cầm tại Tổ dân phố 10, phường Tân Giang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường, môi trường sống tại khu vực dân cư. Đề nghị UBND Thành phố có giải pháp xử lý. *(Cử tri phường Tân Giang)*

Trả lời: Lò giết mổ gia súc tập trung được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2103/QĐ-UBND-NL3 ngày 04/10/2002 về việc khảo sát địa điểm xây dựng Cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại thị xã Hà Tĩnh. Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 12/9/2002 của UBND thị xã Hà Tĩnh về việc chấp thuận ông Trương Hữu Hà làm chủ đầu tư xây dựng và tổ chức quản lý Cơ sở giết mổ gia súc tập trung thị xã Hà Tĩnh với diện tích đất sử dụng 2.490m²; khoảng cách gần nhất đến khu dân cư 700m. Quy mô giết mổ 70-100 con lợn/ngày; 15-25 con trâu, bò/ngày.

Trước đây khu vực này được xây dựng cách xa khu dân cư, đảm bảo khoảng

cách theo quy định. Hiện nay, do yêu cầu phát triển đô thị, đã quy hoạch mở rộng khu dân cư ngay sát lò giết mổ dẫn đến khoảng cách không đảm bảo. Đồng thời do ít được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống xử lý nước thải hạn chế nên vệ sinh môi trường, vệ sinh thú y,... chưa đáp ứng quy định. UBND thành phố đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại lò giết mổ. Tuy vậy, do hệ thống xử lý môi trường đã xuống cấp, hoạt động của lò giết mổ không tránh khỏi ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Hiện nay, UBND thành phố đã có văn bản đề nghị mở rộng lò giết mổ gia súc tập trung tại xã Đồng Môn giai đoạn 2 để tập trung toàn bộ gia súc giết mổ tại lò Đồng Môn; đã xây dựng quy hoạch phường Tân Giang và định hướng di dời lò giết mổ gia súc tại phường Tân Giang về tập trung tại xã Đồng Môn. Tuy vậy, do Quy hoạch sử dụng đất thành phố đang trong quá trình UBND tỉnh phê duyệt nên chưa đủ cơ sở để triển khai thực hiện. Sau khi Quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

4. Hiện nay phường Văn Yên đang tập trung xây dựng đường 26/3 thành tuyến đường Văn minh đô thị. Tuy nhiên còn có 11 hộ dân chưa giải phóng được mặt bằng. Đề nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tuyến đường văn minh đô thị. (*Cử tri phường Văn Yên*).

Trả lời: Dự án Nâng cấp tuyến đường 26-3, thành phố Hà Tĩnh được UBND thành phố triển khai thực hiện từ năm 2011. Đoạn qua địa bàn tổ dân phố Tân Yên, phường Văn Yên từ nhà bà Lê Thị Hạnh đến nhà ông Hoàng Minh Kiên có 15 hộ bị ảnh hưởng. Trong số đó có 09 hộ UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2439/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và Quyết định số 1910/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gồm các hộ Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thanh Minh, Lê Hữu Lý, Lê Hữu Bình, Nguyễn Khánh Hòa, Hồ Thanh Bình, Lê Đình Hoàng, Diệp Anh Đào, Hoàng Minh Kiên. 09 hộ này đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ (trong đó: 06 hộ đã bàn giao mặt bằng, 03 hộ còn lại Lê Hữu Lý, Lê Hữu Bình, Hoàng Minh Kiên mặc dù đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng đến nay chưa bàn giao mặt bằng). 06 hộ UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1578/QĐ-UBND và Quyết định số 2579/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc (không được bồi thường về đất do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có chỉ giới cách tim đường 26-3 là 17,5m và diện tích lớn hơn diện tích cấp đất của UBND huyện Thạch Hà năm 1989) gồm có các hộ Trần Quốc Anh, Lê Hữu Phúc, Lê Hữu Hoàng, Nguyễn Công Hòa, Nguyễn Văn Long, Lê Thị Hiền.

Do công tác quản lý đất đai, hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ cùng tuyến, thời điểm cấp đất, thời điểm sử dụng đất và tính pháp lý có rất nhiều bất cập, tồn tại. Một số hộ không được phê duyệt bồi thường về đất dẫn đến kiến nghị kéo dài. Mặc dù UBND thành phố đã trả lời nhưng các hộ không thống nhất, tiếp tục kiến nghị lên cấp trên. Năm 2013, UBND thành phố đã tổ chức cuộc họp, báo cáo xin ý kiến các sở, ngành liên quan để xử lý. Cũng tại thời điểm đó UBND tỉnh ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 13/3/2013 thành lập Đoàn thanh tra toàn diện về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng công trình nâng cấp tuyến đường 26/3, thành phố Hà Tĩnh. Sau khi có Thông

báo Kết luận số 144/KL-UBND ngày 4/5/2018 của UBND tỉnh, UBND thành phố đã xin ý kiến hướng dẫn của các sở ngành để thực hiện được đối với các hộ.

Đây là tồn tại cần phải được giải quyết dứt điểm, tuy nhiên việc xử lý cần có thời gian để thu thập đầy đủ hồ sơ, cập nhật các quy định về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. UBND thành phố tiếp tục giao các phòng ban đơn vị rà soát lại quá trình thực hiện, căn cứ vào quy định hiện hành để báo cáo UBND tỉnh và các sở ngành liên quan xin ý kiến giải quyết trong năm 2022.

Trên đây là Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XXI. Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp, báo cáo để Thường trực HĐND thành phố, các đại biểu HĐND thành phố khóa XXI được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Các Ban HĐND TP ;
- UBMTTQ thành phố;
- Các đại biểu HĐND thành phố khóa XXI ;
- Các phòng, ban thuộc UBND thành phố;
- TT HĐND, UBND các phường, xã;
- Lưu: VT, VP.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ